



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐

ที่ พล ๐๗๓๒ /พิเศษ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ
ขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอวังทอง

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) MOIT๑๗ และให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ขั้นตอนที่ ๙) ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ที่แนบท้าย และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มเผยแพร่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และอนุญาตให้นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

(นายวิษุวัต จินดาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายเอกชัย สร้อยสังวาลย์)

สาธารณสุขอำเภอวังทอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	
วัน/เดือน/ปี ๘ กันยายน ๒๕๖๖	
หัวข้อ ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์หน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานมีการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ตามแบบวัดการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) MOIT๑๗ และให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวด้วย นั้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ขั้นตอนที่ ๙) ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานบริหารความ เสี่ยงการทุจริต ที่แนบท้าย และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มเผยแพร่ Link ภายนอก : ไม่มี	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางสาวจันทร์จิรา สิงห์คง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง (นายวิเชียร มีบุญล้ำ) สาธารณสุขอำเภอวังทอง
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นางวิภา มีสิงห์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	

